



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๕๓๒๐

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุประเบิดการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภัต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการแทน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
ประจำวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และ เรื่อง ที่ แจ้ง ให้ ที่ประชุมทราบ</p>	<p>๑. การจัดอบรมผู้บริหารระดับสูง ขอให้มีการจัดทำหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงที่จะรับตำแหน่งในปีงบประมาณต่อไป</p> <p>๒. วันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ นอกจากมีภารกิจเกี่ยวกับกิจกรรม Bike for Mom แล้ว จะมีการประชุมข้อราชการของ มท. กับ ผวจ. ที่ห้องประชุม ปภ. ด้วย โดยหน่วยงานในสังกัด มท. ที่มีประเด็นที่จะนำเข้าไปประชุมให้ประสานกับ สนผ.สป.</p> <p>๓. เรื่องที่ขอให้ติดตาม ได้แก่ การใช้จ่ายงบประมาณ, มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในถนนสาธารณะ และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ, การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ, การจัดการปัญหาขยะมูลฝอย และการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าที่ จ.กระบี่</p> <p>๔. เรื่องการตรวจราชการของ รมว.มท. อาจมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการให้เหมาะสม และขอให้ กรม/รัฐวิสาหกิจ ปรับภารกิจของผู้บริหารให้สอดคล้องกับกำหนดการตรวจราชการ</p> <p>๕. ให้เตรียมระดับสถานที่ของ มท. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ</p> <p>๖. งบประมาณของ สป.มท. (งบ ๔,๕๐๐ ล้านบาท) ให้ สนผ.สป. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของกรม และ สป.มท. ที่ได้รับงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินการ</p>	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สนผ.สป./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>กก.สป.</p> <p>สนผ.สป.</p>
<p>๒. สรุป ข้อมูล การ ดำเนินการ ของ ศูนย์ ปฏิบัติการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนนโยบาย รัฐบาล มท. (ศสน.มท.)</p>	<p>นายสกล ศักดิ์กำจร นวค.ชพ. รกท.ผอ.ศปก.มท. รายงาน สถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑) ความคืบหน้ากิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ โดยทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ประชาชน</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>สามารถติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์แต่ละจังหวัด และขอให้ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ เตรียมความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพรถจักรยาน รวมถึงฝึกซ้อมขี่จักรยานตามระยะทางจริง</p> <p>๒) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้ดำเนินการดังนี้ (๑) การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ได้แก่ การขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเทอร์โบไนท์ จำนวน ๕๑๑ บ่อ และการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำของบ่อสังเกตการณ์ จำนวน ๓๘๐ บ่อ (๒) โครงการธงฟ้าสู่ชุมชน มอบหมาย พณ., กท. และ มท. ร่วมกันนำสินค้าอุปโภคบริโภคไปจำหน่ายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในราคาต่ำกว่าราคาตลาดร้อยละ ๓๐ - ๕๐ (๓) มาตรการหลักเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ๒ มาตรการ คือ การสร้างงานในพื้นที่ และฟื้นฟูการเกษตร ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกร (ศชก.)</p> <p>๓) การคัดค้านโครงการสำคัญของภาครัฐ โดย นรม. ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนที่คัดค้านการดำเนินโครงการสำคัญของภาครัฐ เช่น การก่อสร้างถนน การสร้างโรงไฟฟ้า การก่อสร้างโรงกำจัดขยะ โดยขอให้ฝ่ายที่คัดค้านพิจารณาเหตุผลและข้อเท็จจริงในมิติต่างๆ อย่างครอบคลุม เนื่องจากอาจส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ</p> <p>๔) การเดินทางมาเยือนไทยของ นรม. เวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๘ พร้อมประชุม ครม. ร่วมระหว่างไทยกับเวียดนามอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๓ ในภาพรวมสามารถเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างไทยกับเวียดนาม รวมถึงการพัฒนาระดับภูมิภาคอาเซียน</p> <p>๒. สถานการณ์สำคัญ</p> <p>๑) สถานการณ์ในประเทศ ได้แก่ (๑) การคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ (๒) ขอฟ่อนผ้นการประกาศยกเลิกเครื่องมือทำประมง</p> <p>๒) สถานการณ์ต่างประเทศ ได้แก่ ท่าทีของสื่อต่างประเทศที่มีต่อไทย ได้แก่ (๑) สำนักข่าวของสหรัฐอเมริกาเสนอบทความขอให้ทบทวนความสัมพันธ์กับไทยที่ถดถอยลงไม่ได้เป็นผลในเชิงบวกต่อสหรัฐฯ และขอให้กระชับความร่วมมือกับไทยในด้านต่างๆ (๒) สำนักข่าวของสหรัฐอเมริกาขอให้ประเทศไทยส่งชาวอุยกูร์ที่ยังคงเหลือประมาณ ๕๐ คน ไปที่ตุรกี (๓) สำนักข่าวของญี่ปุ่นได้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>เผยแพร่รายงานวิจัยทิศทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียว่าจะมีการเติบโตที่ช้าลง เนื่องจากเศรษฐกิจของจีนชะลอตัว โดยเฉพาะไทยที่มีปัจจัยด้านการเมือง และประชากรวัยทำงานลดลง รวมทั้งเสนอแนะให้ไทยปรับปรุงคุณภาพแรงงานและส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรมตามแนวทางเดียวกับสิงคโปร์ และไต้หวัน</p>	
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายวีรวัส ประเสริฐ ผต.ปค. รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศสน.มท. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ก.ค. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) กลุ่มสนับสนุนรัฐบาลเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลมากขึ้น กระแสความเห็นใน Social Media พบว่ากลุ่มคนที่เคยสนับสนุนรัฐบาล เริ่มแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลมากขึ้น เช่น กรณีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการออกกฎหมายกำลังพลสำรอง เป็นต้น</p> <p>๒) สมาคมประมง จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับผู้ประกอบการประมงอวนลากเข้ายื่นหนังสือกับ นรม. ขอให้เปิดเวทีสาธารณะในการหาทางออกและแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) โดยมีข้อเรียกร้อง คือ ขอให้จ่ายค่าเสียหายเป็นค่าอุปกรณ์การทำประมงร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าอุปกรณ์, ขอให้จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยให้แก่ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ หรือต้องการเปลี่ยนเครื่องมือทำประมง สำหรับการหยุดทำประมงของเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ประเมินความสูญเสียรายได้ประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท แต่ไม่ส่งผลให้อาหารทะเลสดที่บริโภคในประเทศ เนื่องจากกลุ่มประมงพื้นบ้านสามารถทำประมงได้ตามปกติ</p> <p>๓) ภาพรวมการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยใน จชต. เปรียบเทียบปี ๕๗ และ ปี ๕๘ ช่วงเทศกาลรอมฎอน สรุปได้ว่าปี ๕๘ มีความรุนแรงลดลง แต่ยังคงระมัดระวังอยู่เนื่องจากเป็นช่วง ๑๐ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเทศกาล รวมทั้ง ภาครัฐได้ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ จชต. ต่อไปอีก ๓ เดือน</p> <p>๔) การจัดลำดับความมีชื่อเสียงของเมืองที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวประจำปี ๒๐๑๕ จากการสำรวจของ Reputation Institute สำรวจจากคนของกลุ่มประเทศ G8 จำนวน ๔๘,๐๐๐ คน</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ปรากฏว่าประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ ๒๑ จาก ๕๕ ประเทศ ซึ่งมีลำดับที่ดีกว่าสหรัฐฯ เกาหลีใต้ บราซิล จีน และรัสเซีย</p> <p>๕) สหรัฐอเมริกาได้เชิญเอกอัครราชทูตทุกประเทศไปชี้แจงทำความเข้าใจต่อข้อตกลงด้านนิเวศลิษฐ์ของอิหร่าน ถือว่าเป็นการปิดโอกาสของอิหร่านไม่ให้มีการพัฒนาและผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้รวมทั้ง เพื่อป้องกันการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศตะวันออกกลาง</p> <p>๖) ผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตรียมรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ โดยกำหนดมาตรการเตรียมรับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัย ๓ ประการ ได้แก่ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว, กำลังซื้อลดลงเนื่องจากภาคการเกษตรประสบปัญหาภัยแล้ง และรัฐเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว</p> <p>๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘ มีจำนวน ๑๐ เรื่อง เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่อง พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองในท้องที่ ๕๓ จังหวัด พ.ศ. เสนอโดย ยผ. (๒) เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและ มท. เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ เสนอโดย ปค. (๓) เรื่อง ผลการดำเนินงานของ มท. ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑๒ ก.ย. ๕๗ - ๓๑ มี.ค. ๕๘) เสนอโดย สป.มท. (๔) เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เสนอโดย ปภ.</p>	<p>หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.</p>
<p>๔. ศูนย์บัญชาการ มท. (ศบช.มท)</p>	<p>นายบัณฑิต พรหมทอง นวค.ชพ.สนผ.สป. ได้ประมวลข่าวสารจากประชาคมข่าวกรอง หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และข่าวสารจากจังหวัดที่รายงานผ่านระบบของ ศบช.มท. ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี (๒) ด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย (๓) ด้านเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ (๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๕) ด้านการปฏิรูปการเมือง โดยสรุปจำแนกตามประเภทของสื่อ/ผู้รายงาน ได้ดังนี้</p> <p>๑. ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และโทรทัศน์ มีข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับ มท. ๕ ประเด็น คือ กิจกรรม Bike for Mom, สถานการณ์ภัยแล้ง, การคัดค้านโครงการของรัฐ, การจัดอันดับการค้ามนุษย์ของ</p>	<p>รอง ปมท. (ส)/ศบช.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>สหรัฐฯ ให้ไทยยังคงอยู่ในระดับ Tier 3 และการปฏิรูปประเทศ/ การร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>๒. การรายงานข่าวสารสำคัญจากจังหวัด มี ๓ ประเด็น คือ กิจกรรม Bike for Mom, ความเคลื่อนไหวมวลชน และสถานการณ์ ยาเสพติด</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้ผู้บริหาร มท. เข้าใช้ระบบการรับข่าวสารของ ศบช.มท. ๒. ให้ ศบช.มท. กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในด้านต่างๆ และ ดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้</p>	
<p>๕. กิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสฤษฎ์ วิฑูรย์) รายงานความคืบหน้า ดังนี้</p> <p>๑. การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ปิดรับลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๘ แต่ในส่วนภูมิภาคยังมีผู้สนใจเดินทางมาลงทะเบียนด้วย ตนเองเป็นระยะๆ</p> <p>๒. เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๕๘ มท. ได้มีการซ้อมปั่นจักรยาน โดยมี รพ.มท. นำขบวน</p> <p>๓. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๘ ได้มีประชุม คกก. อำนวยการฯ ส่วนกลาง โดย นรม. เป็นประธาน ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ๔ ประการ คือ (๑) ให้ฝ่ายต่างๆ จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (๒) จัดทำภาพและแผนผังประกอบการถวายนโยบาย (๓) ให้วิเคราะห์ ผลดีผลเสียที่กระทบต่อประชาชนหลังจากการจัดกิจกรรม (๔) ให้จัดทำ แผนสำรองสำหรับเหตุฉุกเฉิน</p> <p>๔. กำหนดการล่าสุด (๑) วันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ พิธีมอบเสื้อและ เข็มพระราชทานให้แก่ ผวจ. ในช่วงเช้า หลังจากนั้นกลับมาพร้อมรับประทาน อาหารกลางวัน ณ ปภ. ในช่วงบ่ายจะมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัด กิจกรรม รวมทั้งข้อราชการสำคัญของ มท. ให้แก่ ผวจ. (๒) วันที่ ๒ ส.ค. ๕๘ วันซ้อมใหญ่ ณ สถานที่จริง โดย นรม. เป็นประธาน (๓) วันที่ ๕ ส.ค. ๕๘ ปล่อยขบวนรถน้ำดื่มพระราชทาน (๔) วันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๘ ผวจ. มอบเสื้อ และเข็มพระราชทานให้ประชาชนที่ลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัด (๕) วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๘ วันจัดกิจกรรมจริง</p> <p>๕. การทำ Checklist ของ ศบช.มท. ขณะนี้ได้มีการดำเนินการ ครบทุกจังหวัดแล้ว และได้มีการประสานให้จัดทำข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>ศูนย์อำนวยการและ ประสานงานการจัด กิจกรรม Bike for Mom</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. วันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ ให้บอกรายละเอียดแก่ ผวจ. ให้ชัดเจน และการดำเนินการด้านธุรการให้ครบทุกด้าน รวมทั้งการเตรียมเนื้อหาสาระในการประชุมกับ ผวจ.</p> <p>๒. วันที่ ๒ ส.ค. ๕๘ วันซ้อมใหญ่ ให้มีการซ้อมระบบการติดต่อสื่อสารกับศูนย์ของจังหวัดด้วย</p>	
๖. ขัอราชการของ ทด.	<p>อธิบดี ทด. รายงานว่า มีผู้มาชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นราษฎรจาก จ.สระแก้ว เนื่องจากไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้ เพราะเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่ง ทด. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแลแล้ว</p>	ทด.
๗. ขัอราชการของ สถ.	<p>อธิบดี สถ. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ สถ. มีคู่มือ จำนวน ๒๐ กระบวนงาน โดยมีการประกาศ และแจ้งจังหวัดและ อปท. ทราบแล้ว โดย อปท. ทั่วประเทศมี กระบวนงานที่ต้องประกาศ ๑๗๓,๖๖๑ กระบวนงาน ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘ มีการประกาศแล้ว ๑๕๙,๙๖๕ กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๑ มีปัญหาติดขัดที่ระบบของสำนักงาน ก.พ.ร. มีปัญหา</p> <p>๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สถ. มีการก่องหน้ผูกพันแล้ว ร้อยละ ๘๖.๘๗ และงบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๖ รายจ่ายประจำเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘.๒๐</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>เรื่องระบบของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่มีปัญหา ควรรายงาน รมว.มท. เพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง และทำหนังสือชี้แจงไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย</p>	สถ.
๘. ขัอราชการของ ปค.	<p>อธิบดี ปค. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชนตามบัญชาของ รมว.มท. ซึ่งปรากฏเป็นข่าวทางสื่อ ได้แก่ (๑) เรื่องที่เจ้าหน้าที่ กษ. เชิญชวนให้เกษตรกรปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แต่ไม่มีผู้รับซื้อ ทำให้เกิดความเดือดร้อน ซึ่ง ศตธ. จ.สุพรรณบุรี แนะนำให้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และให้ความช่วยเหลือ (๒) เรื่องที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีราษฎรที่อยู่อาศัยในที่ดินโดยไม่ทราบว่ามี การออกเอกสารสิทธิ์ และได้ถูกฟ้องร้องขับไล่ ศตธ. จ.อุบลราชธานี จะดำเนินการตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่</p>	ปค.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. เรื่องที่ ปค. จะขอให้ให้นำเข้าประชุมข้อราชการกับ ผวจ. ในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๕๘ ได้แก่ การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง วิธีการช่วยเหลือ และการช่วยเหลือราษฎรจากการเป็นหนี้ในระบบ</p> <p>๓. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ปค. มีการจัดทำคู่มือโดยเข้าสู่ระบบของสำนักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๒๖๕ กระบวนการงาน ทั้งนี้ ปค. ได้จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและอำเภอ ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ ส.ค. ๕๘</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>การดำเนินงานของ ศตธ.มท. ในส่วนกลางควรมีการทบทวนหน่วยงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านต่างๆ</p>	
๙. ข้อราชการของ พช.	<p>รองอธิบดี พช. (นายอรรถพร สิงหวิชัย) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดการจัดงานศิลปาชีพประเพณีไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ ส.ค. ๕๘ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี</p> <p>๒. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พช. มีการจัดทำคู่มือทั้งสิ้น จำนวน ๓ กระบวนการงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ขอให้ดูแลโครงการ OTOP ใต้ทางด่วน</p>	พช.
๑๐. ข้อราชการของ ยผ.	<p>รองอธิบดี ยผ. (นางสาวศิระภา วาระเลิศ) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การจัดทำแบบมาตรฐานกลางที่ว่าการอำเภอ ซึ่ง ยผ. ได้ออกแบบไว้ ๓ รูปแบบ ได้แก่ สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์, ไทยประเพณี และโคโลเนียลสไตล์</p> <p>๒. การออกแบบบ้านสำหรับประชาชนเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยประชาชนสามารถขอรับแบบได้ที่ ยผ.</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>การนำแบบมาตรฐานมาใช้ในการออกแบบสถานที่ราชการ ควรคำนึงถึงเรื่องอัตลักษณ์ และประโยชน์ใช้สอยให้เหมาะสมกับพื้นที่ และควรหารือกับผู้ใช้ประโยชน์ด้วย</p>	ยผ.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑๑. ข้อราชการของ ปภ.	<p>รองอธิบดี ปภ. (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ดังนี้ ปภ. ประกาศพื้นที่ภาวะฝนแล้งรวม ๘ จังหวัด ประกอบด้วย แพร่, ชลบุรี, สุโขทัย, ปทุมธานี, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ และในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘ พิธีปล่อยขบวนรถน้ำดื่มพระราชทานตามโครงการ “ปันน้ำดื่มเพื่อพี่น้องไทยประสบภัยแล้ง” โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน</p>	ปภ.
๑๒. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.	<p>๑. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>กฟน. รายงานความคืบหน้าสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ากิจกรรม Bike for Mom ปันเพื่อแม่ โดยเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กฟน. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) ความก้าวหน้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘) ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓๓,๙๖๙ ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๒๒ ก.ค. ๕๘) ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้</p> <p>๒) ความก้าวหน้าโครงการสว่างไสวทั่วไทยจ่ายไฟทุกครัวเรือน เป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน ๖๐,๒๗๑ ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินการ (ม.ค.๕๗ - ธ.ค.๕๘) ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓๓,๙๓๐ ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๑ ก.ค. ๕๘)</p> <p>๓) ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้จัดทำแผนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีกิจกรรม ดังนี้ (๑) จัดประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่โครงการ จำนวน ๕ กลุ่ม เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ ในวันที่ ๖,๗ และ ๑๔ ส.ค. ๕๘ (๒) จัดประชุมกลุ่มใหญ่โดยเชิญหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วม ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ส.ค. ๕๘ (๓) ศึกษาดูงานโครงการที่มีลักษณะเดียวกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ส.ค. ๕๘ (๔) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่โครงการ วันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา</p>	<p>กฟน.</p> <p>กฟภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔) กฟภ. เตรียมความพร้อมในการจัดงาน Thailand Lighting Fair 2015 ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ส.ค. ๕๘ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม. ซึ่งงานดังกล่าวจะเน้นให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า ส่งเสริมการสร้าง ความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕) กฟภ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ และแถลงข่าว การจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๓๑ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ส.ค. ๕๘ ณ ห้องปารีสชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กทม. โดย กฟภ. ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาดังกล่าว โดยปีนี้จัดงาน ภายใต้แนวคิด “PEA REEP: Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership” เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ กฟภ. ที่ให้บริการ พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนพลังงานทดแทน และ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. การประปานครหลวง</p> <p>๑) กปน. ได้เชิญผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน โดยขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ร่วมกันประหยัดและใช้น้ำอย่าง รู้คุณค่า ผ่านกิจกรรม “ช่วยราษฎร์ ช่วยรัฐ ช่วยประหยัดน้ำประปา” ซึ่ง กปน. จะมอบของที่ระลึกสำหรับผู้ใช้น้ำที่สามารถลดปริมาณ การใช้น้ำได้ ร้อยละ ๑๐ และลดลงไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. ในเดือน ส.ค. - กย. ๕๘ และ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๘ กปน. ได้เชิญผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือสถานพยาบาล เข้าเยี่ยมชม การผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน</p> <p>๒) กปน. ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รองประธาน กรรมการสภาสามัญกิจการ สนช. ในโอกาสที่นำคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. และคณะอนุกรรมการการจัระบบ การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของ กปน. ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อซักถาม และเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำบางเขน เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘</p> <p>๔. การประปาส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) กปภ. มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสนับสนุน “โครงการปันน้ำดื่ม เพื่อพี่น้องไทยประสบภัยแล้ง” ที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน</p>	<p>กปน.</p> <p>กปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>จากสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศให้มึน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยได้มีการแจกจ่ายน้ำประปาด้วยรถบรรทุกน้ำของ กปภ. และรถบรรทุกน้ำของหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายไปบริการแจกจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหา</p> <p>๒) กปภ. ได้มีการแจกจ่ายน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยตั้งจุดแจกจ่ายน้ำประปา ณ สำนักงาน กปภ. สาขาตลอดจนนำรถบรรทุกน้ำของ กปภ. และรถบรรทุกน้ำของหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายไปบริการแจกจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชน ซึ่งนับจากเดือน ต.ค. ๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๘ ได้แจกจ่ายน้ำประปาไปแล้วกว่า ๕๐๐ ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า ๙.๖ ล้านบาท</p> <p>๓) กปภ. สาขาเชียงใหม่ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการประปาจังหวัดไชยตามะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตตามโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตน้ำร่วมกับ JICA และ SAITAMA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตน้ำให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๕๘</p> <p>๕. องค์การตลาด</p> <p>ความคืบหน้าโครงการคาราวานสินค้า ซึ่งในปีงบประมาณ ๕๘ ได้ดำเนินการแล้ว ๑๓ ครั้ง และมีกำหนดดำเนินการครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๙ ก.ค. - ๗ ส.ค. ๕๘</p>	<p>อด.</p>

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สือสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘